



# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เทศบาลตำบลพรานกระต่าย  
อำเภอพรานกระต่าย  
จังหวัดกำแพงเพชร

[www.phrankratai.go.th](http://www.phrankratai.go.th)



## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำแผนพัฒนา และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานโครงการใน แผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7344 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ

การจัดทำแผนเพิ่มเติม/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะและ ของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของ ผู้บริหารท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนา ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงาน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการในการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานโครงการในแผนการดำเนินงาน ซึ่งกำหนดระยะเวลา การดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2566 และที่แก้ไข , เปลี่ยนแปลง , เพิ่มเติม สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที เมื่อได้รับงบประมาณ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของการจัดทำแผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบล พรานกระต่าย จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2568 ขึ้น

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

มกราคม 2568

## สารบัญ

หน้าที่

### ส่วนที่ 1

บทนำ	1
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	3
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	3-6
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	6
การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ	6

### ส่วนที่ 2

#### บัญชีโครงการโครงการพัฒนาท้องถิ่น

##### 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ (แบบ ผด.01)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	7
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	8
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเกษตรปลอดภัย	9
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมที่เข้มแข็ง	10
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	11
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว	12
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล	13

##### 2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น และกิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	14-15
---	-------

#### ภาคผนวก

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

# ส่วนที่ 1

## 1.1 บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำแผนพัฒนา แผนการดำเนินงาน และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น และการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (หมวด 5 ข้อ 26 , ข้อ 27) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้

ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น

นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ได้มาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว การจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ หรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการขอขยายเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

“แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

“แผนการดำเนินงาน” เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

“แผนการดำเนินงาน” ประกอบด้วย แผนการดำเนินงานประจำปี แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม และแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

“แผนการดำเนินงาน” มีขั้นตอนการดำเนินการโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดำเนินการยกร่างแผนการดำเนินงานประจำปี และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี

โดยในทางปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ยกร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ รวมถึงการเพิ่มเติม การแก้ไขแผนการดำเนินงาน และรวบรวมแผนการดำเนินงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เป็นหน้าที่และอำนาจหรือเป็นความรับผิดชอบของสำนัก/กองเพื่อจัดส่งให้สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้รวมไปถึงการกำหนดวันต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ต้องให้อยู่ภายในกรอบ 30 วัน และไม่ควรกำหนดวันประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในวันสุดท้ายของกรอบ 30 วัน

กรณีการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานนั้นก็ควรจะต้องเสนอขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ขอขยายเวลาดำเนินการ และการขอขยายเวลา แม้ว่าจะเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นก็ตามไม่ควรขยายเวลาเกิน 30 วัน/ครั้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ และของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้ว แต่มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เป็นอำนาจของผู้บริหาร

การแก้ไขแผนการดำเนินงาน เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานแล้ว หากห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงหรือแก้ไขข้อความให้เกิดความสมบูรณ์ มีความชัดเจนมากขึ้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน และดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตัวอย่างการแก้ไขห้วงระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน เช่น เดิมการดำเนินการในเดือนมกราคม - พฤษภาคม แก้ไขใหม่เป็นเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม เป็นต้น

การแก้ไขข้อความที่ผิดหรือการเขียนชื่อโครงการที่ผิด การลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานผิดหรือคลาดเคลื่อน หรือไม่ได้ลงไม่แสดงให้เห็นในแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม การแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก/กอง ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าว ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก/กองที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กองของตนให้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว แผนการดำเนินงานที่แก้ไข ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กองของตนให้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

## 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด ที่มีการดำเนินการจริง และปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในงบประมาณ มีความชัดเจน และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้
3. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้ชัดเจน
4. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

## 1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

### ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วนคือ

## - ส่วนที่ 1 บทนำ

- 1.1 บทนำ
- 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- 1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- 1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
- 1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

## - ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

### 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเกษตรปลอดภัย
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตประชาชน และสังคมที่เข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมพลังงานทดแทน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

### 2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

#### ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั้งระบบการระบายน้ำ
- 1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สถานีขนส่งและการจราจร
- 1.3 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
- 1.4 การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง

#### ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- 2.1 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัยและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ
- 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
- 2.3 การส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น

2.4 การส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนาที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและปรองดองสมานฉันท์

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเกษตรปลอดภัย

- 3.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดำรงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 3.2 การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย
- 3.3 การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการการผลิตเกษตรปลอดภัย
- 3.4 การส่งเสริม และสนับสนุนด้านการตลาดสินค้าเกษตร

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตประชาชน และสังคมที่เข้มแข็ง

- 4.1 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข และกิจกรรมการสร้าง เสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
- 4.2 การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- 4.3 การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส เด็ก คนชรา และสตรี
- 4.4 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
- 4.5 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุขภาพภิบาลให้ได้มาตรฐาน

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การส่งเสริมพลังงานทดแทน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- 5.1 การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- 5.2 การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการจัดการขยะและของเสียอันตราย
- 5.3 การส่งเสริม สนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงานและการส่งเสริมพลังงานทดแทนจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

**ยุทธศาสตร์ที่ 6** การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว

- 6.1 การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
- 6.2 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เป็นสากลรองรับ AEC เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
- 6.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ เป็นเอกภาพ ครบวงจร และเป็นสากล
- 6.4 การพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ให้ทันสมัยเป็นสากล

**ยุทธศาสตร์ที่ 7** การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล

- 7.1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
- 7.2 การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
- 7.3 การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น



#### 7.4 การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่าย

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

#### 1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์/แนวทางที่วางไว้
2. การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลพรานกระต่ายเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานได้ชัดเจน
4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันที่
5. ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส
6. สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด

#### 1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

ตามที่เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไปแล้วนั้น เทศบาลตำบลพรานกระต่าย มีความจำเป็นต้องจัดทำแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

แผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจการที่ดำเนินการเองทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงหรือความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นแสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก/กองของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย จะใช้แผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและเพื่อควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรานกระต่ายเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐพ.ศ 2560 ต่อไป

# ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

## 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ (แบบ ผด.01)

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผด.01

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดวางผังเมืองและ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	1.1 สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั้งระบบการระบายน้ำ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	8.70	518,000	7.17	กองช่าง
	1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สถานีขนส่งและการจราจร		-	-	-	-	
	1.3 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร		-	-	-	-	
	1.4 การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง		-	-	-	-	
รวม	4	1	2	8.70	518,000	4.77	1 กอง
โครงการและงบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2568			21	91.30	10,332,890	95.23	
โครงการและงบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2568รวมโครงการที่เพิ่มเติม			23	100.00	10,850,890	100.00	

## สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผด.01

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	2.1 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัด การศึกษาทุกเพศวัยและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2.3 การส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ของท้องถิ่น 2.4 การส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เป็นองค์กรทางศาสนาที่มีบทบาทสำคัญ ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ ปรองดองสมานฉันท์		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
รวม	4		-	-	-	-	
โครงการและงบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2568			27	100.00	11,363,000.00	100.00	

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผด.01

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียง และพัฒนา เกษตรปลอดภัย	3.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ดำรงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.2 การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต ในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย 3.3 การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดตั้ง กลุ่มเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการการผลิต เกษตรปลอดภัย 3.4 การส่งเสริม และสนับสนุนด้านการ ตลาดสินค้าเกษตร		-	-	-	-	
รวม	4		-	-	-	-	
โครงการและงบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2568			1	100.00	30,000	100.00	

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

ผด.01

## เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยคุณภาพชีวิต ของประชาชน และ สังคมที่เข้มแข็ง	4.1 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบ การสร้างเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 4.2 การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร เพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน 4.3 การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนา ทักษะการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส เด็ก คนชรา และสัตว์ 4.4 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 4.5 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุขภาพีบาล ให้ได้มาตรฐาน		-  -  -  -  -	-  -  -  -  -	-  -  -  -  -	-  -  -  -  -	
รวม	5		-	-	-	-	
โครงการและงบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2568			46	100.00	6,478,000	100.00	

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผด.01

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	5.1 การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ พื้นที่ป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน 5.2 การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผน การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 5.3 การส่งเสริม สนับสนุนมาตรการประหยัด พลังงานและการส่งเสริมพลังงานทดแทนจาก ธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
รวม	3		-	-	-	-	
โครงการและงบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2568			2	0.00	85,000	0.00	



สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

ผด.01

## เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	6.1 การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 6.2 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวให้เป็นสากลรองรับ AEC เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 6.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ เป็นเอกภาพ ครบวงจร และเป็นสากล 6.4 การพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ทุกรูปแบบ ให้ทันสมัย เป็นสากล		- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
รวม	4		-	-	-	-	
โครงการและงบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2568			1	100.00	50,000	100.00	

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผด.01

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหาร จัดการองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มี ประสิทธิภาพ	7.1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพ 7.2 การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลัก ของบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน 7.3 การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น 7.4 การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาคี เครือข่าย		-  -  -  -	-  -  -  -	-  -  -  -	-  -  -  -	
รวม	4						
โครงการและงบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2568			-	-	-	-	
โครงการและงบประมาณในเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และโครงการที่เพิ่มเติม ทั้งหมด			86	84.31	16,649,080	58.53	
โครงการและงบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2568 ทั้งหมด			102	100.00	28,443,890.00	100.00	

## 2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น และ กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02)

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

ผด.02

เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง 1.1 สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั้งระบบการระบายน้ำ

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568									หมายเหตุ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนเทศบาล 8 (ซอยตรงข้ามบ้านนายสมศักดิ์) ชุมชนบ้านป่าไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลพรานกระต่าย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 1.60 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพรานกระต่ายกำหนด จุดเริ่มต้น N 1843435 E 562152 จุดสิ้นสุด N 1843459 E 562169	29,000 ปรากฏตาม การโอนเงิน งบประมาณ รายจ่ายประจำ ปี พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 4 โดยสภา เทศบาลตำบล พรานกระต่าย ได้มีมติอนุมัติ ในการประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 26 ธ.ค..2567	หมู่ที่ 10 ตำบล พรานกระต่าย	กองช่าง						←	→							เมษายน



จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

ผด.02

เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง 1.1 สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั้งระบบการระบายน้ำ

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								หมายเหตุ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
		จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบล พรานกระต่ายกำหนด จุดเริ่มต้น N 1843167 E 563142 จุดสิ้นสุด N 1843327 E 562957																
			518,000															

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย  
เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะในแผนการดำเนินงานให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ได้มีมติเห็นชอบในวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้เสนอร่างแผนการดำเนินงานดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย เพื่อให้นายกเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำแผนไปใช้ได้ถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบเทศบาลตำบลพรานกระต่าย จึงประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายละเอียดตามแบบ ผด.๐๑ และ ผด.๐๒ ที่แนบท้ายประกาศนี้) โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เลขที่ ๓๓/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๗๖ - ๑๐๖๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอานนท์ อภิชาติตรากุล)  
นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย





ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย  
เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ตามที่เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร มีประกาศลงวันที่ ๑๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย จึงได้เพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ โดยเป็นไปตามความในข้อ ๔ “แผนการดำเนินงาน” แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๗๔๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย ได้พิจารณาและเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลพรานกระต่าย จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ที่นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่ายได้เห็นชอบแล้ว เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ ในแผนการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอานนท์ อภิชาติตรากุล)  
นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย